

สำเนา

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๕๓

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม, เลขา-คสช.

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้

ด้านสังคม

๑. ให้กระทรวงแรงงานติดตามและตรวจสอบการจ้างคนพิการเข้าทำงานของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการต่าง ๆ ให้มีการดำเนินการที่ถูกต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้คนพิการได้เข้าทำงานจริงในสถานประกอบการ และเปิดโอกาสให้ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ และเป็นที่ยอมรับของสังคมต่อไป

ด้านเศรษฐกิจ

๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย ชี้แจงทำความเข้าใจแก่เกษตรกรให้ทั่วถึงและชัดเจน เพื่อให้เกษตรกรให้ความร่วมมือและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ควรหลีกเลี่ยงการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่ต้องใช้น้ำปริมาณมาก เพื่อให้มีปริมาณน้ำเหลือเพียงพอใช้ได้ตลอดฤดูแล้ง ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ต้องบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคก่อนนำน้ำไปใช้เพื่อการเกษตรกรรม

๓. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ (เรื่อง ขอความเห็นชอบในหลักการสรุปสาระสำคัญแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๘) ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวภายในกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศกัมพูชา – ลาว – เมียนมา – เวียดนาม – ไทย (CLMVT) เพื่อยกระดับและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของอาเซียนร่วมกันต่อไป นั้น ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งรัดการดำเนินการดังกล่าวโดยให้พิจารณาจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวภายในประชาคมอาเซียนภายใต้แนวคิด “หนึ่งจุดหมายปลายทาง” (One Destination) ให้มากขึ้น ทั้งนี้ ให้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการให้คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบภายใน ๑ เดือน

/ด้านการ ...

ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ

๔. ในการจัดทำโครงการและการขอรับการจัดสรรงบประมาณของทุกส่วนราชการให้คำนึงถึงหลักการสำคัญ ดังนี้

๔.๑ เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับฐานรากให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๔.๒ มุ่งยกระดับรายได้ของประชาชนในประเทศ โดยการสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่นรวมกลุ่มกันเพื่อประกอบกิจการที่นำนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการในชุมชน โดยนำแนวทางประชารัฐมาใช้ในการดำเนินการด้วย

๔.๓ จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก โดยเฉพาะในด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็น และโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งให้แก่ประชาชน โดยใช้ดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการดำเนินการ

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๔๔ (จิตตา) ๓๒๘ (จุลกลีบ) ๔๔๒ (ปภัตรา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.soc.go.th